



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ขอแก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครภายใต้โครงการลูกพระราชบิดา 2 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 และโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการลูกพระราชบิดา 2 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 และโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) ประกาศลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการลูกพระราชบิดา 2

เดิม 1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้

แก้ไขเป็น 1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 และ โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2

เดิม 1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยมีได้ผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้

แก้ไขเป็น 1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่องโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการลูกพระราชบิดา 2 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 และโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074 - 287084 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - 9 S.A. 2562



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์